

ในทุกความท้าทายย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอ โดยสุลต่านอะห์เหม็ด บิน สุลายเอ็ม (Ahmed Bin Sulayem) ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ DMCC

---

เพิ่งจะผ่านครบรอบแปดปีไปได้เพียงไม่นานนับตั้งแต่ที่ DMCC ได้เปิดตัวเหรียญทองคำแรกของอเมริกา ซึ่งเป็นการแกะสลักของ ๑พณฯ ท่านประธานาธิบดี ชิค เคาะลิฟะฮ์ บิน ซาอิด อัลนะฮ์ยาน และด้านหลังของเหรียญเป็นการนำเสนอภาพแกะสลักของอาคารเบิร์จคาลิฟาที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จเมื่อไม่นานมานี้ อันเป็นบทพิสูจน์ถึงความทะเยอทะยานของประเทศของเราและเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเราในปัจจุบัน

นับตั้งแต่ช่วงเวลาดังกล่าว DMCC ได้เปิดตัวเหรียญที่สองที่มีภาพแกะสลักของ ๑พณฯ ท่าน ชิค มุฮัมมัด บิน รอชิด อัลมัมคูม รองประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และผู้ปกครองนครดูไบ ซึ่งคราวนี้เป็นรูปแกะสลักของสัญลักษณ์เกาะปาล์มจูไมราห์ที่มีความสมมาตรกันอย่างสมบูรณ์แบบเหรียญดังกล่าวผลิตโดย Argor-Heraeus โรงพิมพ์ของสวิสเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นสมาชิกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Dubai Good Delivery (DGD) ของ DMCC เหรียญทั้งสองได้รับการรับรองว่าเป็นทองคำแท้ 99.99% (24 กระรัต) และได้รับการออกแบบและเปิดตัวเพื่อเกื้อหนุนผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ของประเทศที่ทำให้ดูไบก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าทองคำที่สำคัญของโลก ในฐานะประธานกรรมการบริหาร ผมไม่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของ DMCC ได้โดยไม่กล่าวถึงบทบาทสำคัญที่ทองคำมีต่อการพัฒนาของเรา และผมรู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งต่อผู้ที่มีส่วนช่วยให้ดูไบกลายเป็นศูนย์กลางระดับโลกของโลหะมีค่านี้อย่างแท้จริง

ในวันนี้เราเห็นหยดเคียงข้างกัน ในฐานะส่วนหนึ่งของวิกฤตทั่วโลก แต่อย่างไรก็ตาม ในทุกความท้าทายย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าทองคำจะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีมูลค่ามานานกว่าสองสหัสวรรษครึ่งแล้วก็ตาม แต่ทองคำเพิ่งจะกลายเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของสถาบันต่างๆ เพียงเมื่อไม่นานมานี้ โดยได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมีความผันผวน นอกจากนี้ ในขณะที่ผู้บริโภคภาคเอกชนสามารถลงทุนในทองรูปพรรณได้มาเป็นเวลายาวนาน แต่เหรียญทองคำยุคใหม่กลับเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเพียงในปีค.ศ. 1967 ด้วยเหรียญ Kruggerand ของแอฟริกาใต้

นับตั้งแต่ปีดังกล่าว หลายประเทศได้ออกเหรียญทองคำของตนเอง โดยที่แต่ละเหรียญมีความแตกต่างกันในเรื่องความบริสุทธิ์และน้ำหนัก แต่อย่างไรก็ตาม แต่ละเหรียญมอบโอกาสด้านการลงทุนและการลดความเสี่ยงให้กับนักลงทุนรายย่อยแม้ในกรณีที่ตลาดมีความผันผวนอย่างรุนแรง เหรียญทองคำแห่งชาติแต่ละเหรียญได้ใช้สัญลักษณ์ที่ด้านหลังเช่นเดียวกัน นั่นก็คือภาพที่มีความสำคัญ เช่น อาคารเบิร์จคาลิฟาหรือเกาะปาล์มจูไมราห์ ในทำนองเดียวกับเหรียญ Gold Panda ของจีน, เหรียญ Vienna Philharmonic ของออสเตรีย หรือเหรียญ Maple Leaf ของแคนาดา ในแต่ละกรณี

ประเทศเหล่านี้จะได้รับโอกาสในการลงทุน ซึ่งเป็นการกระจายการลงทุนของประเทศ และในขณะเดียวกันก็เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจประเทศของคนไปในตัว

ในขณะที่บุคคลที่พำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรืออเมริกาอาจจะไม่ใช่ชาวอเมริกา แต่ผมก็เชื่อว่าชาวต่างชาติทุกคนที่พำนักอาศัยอยู่ที่นั่นนานพอที่จะเรียกประเทศนี้ว่าบ้านของพวกเขาจะร่วมกันอันหนึ่งอันเดียวกับเราในฐานะบุคคลที่เชื่อมั่นในเรื่องสังคมที่ไร้พรมแดนและที่ซึ่งทุกชนชาติและศาสนาสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างกลมกลืน ถ้าผมสามารถกล่าวแทนความรู้สึกของ ฯพณฯ ท่าน ซึก โมฮัมหมัด บิน ซาอิด อัล นาห์ยัน

มกุฎราชกุมารแห่งอาบูดาบีและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังสหรัฐอเมริกาในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้

"เราและผมขออวยพรให้ผู้ที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรืออเมริกามีความรู้สึกว่านี่คือบ้านหลังที่สองของพวกเขา"

แม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันอาจดูโศกเศร้า

แต่เหรียญทองคำของสหรัฐอเมริกาเป็นการลงทุนที่ทุกคนที่ต้องการปกป้องความมั่งคั่งที่ได้มาอย่างยากลำบากสามารถเข้าถึงได้ในช่วงเวลาที่ความไม่แน่นอนนี้ นอกจากนี้

ผมเรียกร้องให้ธนาคารกลางของเราค้นหาวิธีช่วยให้นักลงทุนรายย่อยได้มีโอกาสถือครองเหรียญทองคำของสหรัฐอเมริกาหรืออเมริกากับสถาบันของพวกเขา โดยทำให้เหรียญมีความปลอดภัยและเข้าถึงได้มากขึ้น

ในส่วนของความท้าทายในช่วงนี้

ปีนี้นับเป็นปีแรกของวันเฉลิมฉลองการออกศึกลอดที่ผมถูกบีบบังคับให้ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางจารีตประเพณีในการเดินทางไปยังพระราชวังเพื่อถวายความเคารพต่อ ฯพณฯ ท่าน ซึก โมฮัมหมัด บิน รอซิด อัลมัมดุม

ผมได้แต่หวังว่าการฉายภาพบนอาคารเบิร์จคาลิฟาในเย็นวันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของความซาบซึ้งของประเทศของเราต่อการดำเนินการอย่างรวดเร็ว การให้การสนับสนุนที่ครอบคลุม และความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรืออเมริกาในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความท้าทายเหล่านี้

ในนามของ DMCC ผมขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขในวันอีดและพักอยู่ที่บ้านอย่างปลอดภัย

[www.dmcc.ae](http://www.dmcc.ae)